

ชาวสกลตำนรง.นำตาลชูธรรมเวชนคร

สกลนคร ● เมื่อวันอาทิตย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายคนสกลนครได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาการค้าไทยและประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ขอให้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นเมืองธรรมเวชนคร และคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เครือบริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด หรือกลุ่มธุรกิจน้ำตาล "ริน" จะมาสร้างโรงงานอ้อยและน้ำตาลขนาด 40,000 ตันอ้อยต่อวัน พังโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 98 เมกะวัตต์ในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร และขอให้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นเมืองธรรมเวชนคร คือเมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ เมืองที่มีธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และเมืองแห่งเวช ซึ่งหมายถึง

แนวทางการพัฒนาสกลนครเพื่อความยั่งยืน โดยชูเรื่องการผลิตสมุนไพรอินทรีย์และอาหารจากป่าธรรมชาติ

นายเศรษฐวัธ ตรีณเอยอดแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายไทยสกลคนธรรมเวชนคร กล่าวที่ผ่านมา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล คสช.ได้ประชุมพัฒนา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบเมืองเศรษฐกิจธรรมชาติ ดินแดนแห่งพฤษเกษ เพราะมีภูมิโนเวศที่สวยงามเชิงเขาภูพาน ริมฝั่งทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีสายน้ำอุ่น น้ำยมน้ำสงคราม เป็นเมืองที่มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างเครือข่ายเกษตรกรรมที่พึ่งตัวเองได้อย่างกว้างขวาง ด้วย

ศักยภาพทางธรรมชาติและเศรษฐกิจชุมชนที่มีอยู่ เราจึงต้องการคัดค้านการพัฒนาโรงงานอ้อยขนาด 40,000 ตันอ้อย พังโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะเห็นว่ามันสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่ประชาสังคมจังหวัดสกลนครร่วมกันพัฒนาขึ้นมา

ด้านนางสมัย มิ่งทะ เกษตรกรจาก ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ กล่าวว่า "เรามาแสดงจุดยืนร่วมกับนักธุรกิจในพื้นที่สกลนคร เพราะไม่ต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขณะนี้เรามีพันธุ์ข้าวพื้นบ้านกว่า 100 สายพันธุ์ที่ "กลุ่มข้าวหอมดอกอัญ" ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู และตำบลของเรากำลังพัฒนาให้เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ แต่การที่มีโครงการสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 40,000 ตันอ้อยต่อวัน นอกจากจะมีรถชนอ้อยที่วิ่ง

ผ่านหน้าบ้านเรามากกว่า 1,200 เที่ยวต่อวันในพื้นที่เดียวกันแล้วนั้น ยังมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 98 เมกะวัตต์ ซึ่งเชื่อว่าอาจมีการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินร่วมด้วย โครงการพัฒนาเหล่านี้จะทำให้ลายความพยายามของเราทั้งหมด เราหมดสิทธิ์จะไปถึงเกษตรอินทรีย์ได้หากทำลายป่าโคกหัวไร่ปลายน่าไปปลูกอ้อยที่ใช้สารเคมี และเผาเชื้อเพลิงชีวมวลรวมทั้งถ่านหินที่สร้างมลพิษทางอากาศ"

ขณะที่นายประสาธ ตรีณสิริ นักธุรกิจในพื้นที่สกลนคร กล่าวว่า การพัฒนาเมืองสกลนครน่าจะเหมาะกับการพัฒนาการเกษตรที่กระจายความเข้มแข็งยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยให้มากที่สุด ไม่ใช่เกษตรอุตสาหกรรมที่ทำลายระบบนิเวศ สร้างมลพิษในแม่น้ำ แย่งชิงน้ำ แย่งการใช้ถนนหนทาง และสร้างมลพิษทางอากาศ.